



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมนึก จันทร์หอม	ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น	สมนึก จันทร์หอม
๒	นายเอกภาค จันทรา	รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น	เอกภาค จันทรา
๓	นายสุทธิพร สุภา	เลขาธิการสภา อบต.ม่อนปิ่น	สุทธิพร สุภา
๔	นายบุญมา เรือนคำจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	บุญมา เรือนคำจันทร์
๕	นางบัวคำ อะกะเรื่อน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	บัวคำ อะกะเรื่อน
๖	นายวิชัย ชัยวงค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	วิชัย ชัยวงค์
๗	นายธเนศ วิริยะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	ธเนศ วิริยะ
๘	นายมณฑิธร สมร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	มณฑิธร สมร
๙	นายสากล ธรรมรงค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	สากล ธรรมรงค์
๑๐	นายอินทร บัวคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	อินทร บัวคำ
๑๑	นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	เยาวเรศ ปัญจะเรือง
๑๒	นางสุกัญญา มะลิแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	สุกัญญา มะลิแก้ว
๑๓	นายสวัสดิ์ สุกิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗	สวัสดิ์ สุกิน
๑๔	นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์
๑๕	นายสมนึก คำเรือน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	สมนึก คำเรือน
๑๖	นายวีระศักดิ์ สุกำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	วีระศักดิ์ สุกำ
๑๗	นางดวงดาว เขื่อนแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	ดวงดาว เขื่อนแก้ว
๑๘	นายธัญชัย จำรัสศิริไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ธัญชัย จำรัสศิริไพร
๑๙	นายศรินทร์ สมแสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒	ศรินทร์ สมแสง
๒๐	นายสี รัตนธรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	สี รัตนธรรม
๒๑	นายณัฐพล รินแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	ณัฐพล รินแก้ว
๒๒	นายอาจหาญ จตุรพรไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	อาจหาญ จตุรพรไพร
๒๓	นายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔	อภิสิทธิ์ ชลธารพนา
๒๔	นายอริป ภัทรบรรพต	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕	อริป ภัทรบรรพต

ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายไพศาล จำรัสศิริไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ลากิจ
-	-	-	-
-	-	-	-



ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายการุณ รัตนธรรม	นายก อบต.ม่อนปิ่น	การุณ รัตนธรรม
๒	นายทักษิณ นิตกุลวรรักษ์	รองนายก อบต.	ทักษิณ นิตกุลวรรักษ์
๓	นายนิคม ปิ่นหอม	รองนายก อบต.	นิคม ปิ่นหอม
๔	นางแสงเทียน สังขวรรณ	เลขานุการนายกอบต.	แสงเทียน สังขวรรณ
๕	นายชัยณรงค์ ใจแปง	รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น	ชัยณรงค์ ใจแปง
๖	นางสาววรัญญา เปารีบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	วรัญญา เปารีบุตร
๗	นางสาวจิรภัทร ศรีใจ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	จิรภัทร ศรีใจ
๘	นางสาวอรพิน ดวงดำ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	อรพิน ดวงดำ
๙	นายวสันต์ ศรีสนอง	นิติกรชำนาญการ	วสันต์ ศรีสนอง

ผู้เข้าฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**นายสุทธิพร สุภา , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน ๒๔ ท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ลาการประชุม จำนวน ๑ ท่าน คือ

๑. นายไพศาล จำรัสศรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑ ลากิจ

ตอนนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครบแล้ว จึงได้เรียนเชิญให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเข้านั่งตามที่ได้จัดไว้ ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเข้านั่งประจำที่นั่ง)

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สวัสดิ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา **สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔** ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น



อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีหนังสือเรียกประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ไปเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และได้มีการขออนุญาตนายอำเภอฝาง ขอยายเวลาอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน และมีเรื่องที่ทางสภาของเราจะต้องพิจารณากันอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงชื่อให้ตรวจสอบรวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมแห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน ๒๔ ท่าน ลาประชุม ๑ ท่าน คือ

๑. นายไพศาล จำรัสศรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑ ลากิจ

ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครบองค์ประชุมแล้ว จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

๒.๑ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

วันนี้จะมีการรับรองรายงานการประชุมอยู่จำนวน ๒ สมัยด้วยกัน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ข้อ ๒.๑ การรับรองการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามหรือแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียงเชิญครับ ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอมติครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๔	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

๒.๒ สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ข้อ ๒.๒ การรับรองการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามหรือแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียงเชิญครับ ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอมติครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๔	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง



- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่
๕.๑ ยุติติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
- ไม่มี -
๕.๒ ยุติติที่เสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสมนึก จันท์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่น ๆ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามท่านผู้บริหารเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ในระเบียบที่ ๖ วาระเรื่องอื่น ๆ เรื่องที่หนึ่งการใช้สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อยากสอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นว่าตอนนี้สนามขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นพร้อมใช้งานแล้วหรือไม่ครับ เพราะว่าผมได้รับทราบถึงปัญหาเสียงสะท้อนมาจากเยาวชนและประชาชนภายในตำบลทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ว่าสนามกีฬาของเราก็สร้างมาสภาพดีน่าที่จะเปิดให้ใช้งานบ้าง เพราะว่าสนามกีฬาบางที่ได้ไปซ่อมไปเล่นกันนั้น มีค่าการบริหารจัดการ มีค่าใช้ไฟฟ้าหรือต่าง ๆ มันมีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเป็นสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นสามารถเปิดให้ใช้งานได้ ก็จะเป็นการดีกับเยาวชนภายในตำบลม่อนปิ่นของเรา เยาวชนตำบลม่อนปิ่นก็จะได้มาใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับ แต่อยากให้คุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตอบคำถามมาก่อนว่าจะดำเนินการยังไง ให้ใช้ได้หรือว่าไม่ให้ใช้ **เดี่ยว** กระผมจะถามในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

นายสมนึก จันท์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ กระผมมีประเด็นข้อสงสัยและข้อสอบถาม อยู่ประมาณ ๕ เรื่อง

ประเด็นเรื่องที่หนึ่ง โครงการของหมู่ ๑๓ ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ เพราะว่าเท่าที่ดูด้วยสายตาของหมู่บ้านอื่นนั้นได้หมดแล้วนะครับ แต่ของหมู่ที่ ๑๓ ยังไม่ได้อะไรเลยครับ แม้กระทั่งชื่อของผู้รับเหมา เหมือนว่าจะกลับไป **e-bidding** อีกครั้งถ้ากระผมจำไม่ผิดนะครับ

ประเด็นเรื่องที่สอง ขออนุญาตเอย่ยนามในประเด็นเดียวกับท่านมณฑิธร สมร เรื่องการใช้สนามกีฬา ซึ่งตอนนั้นกระผมจำได้ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามกีฬาพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิเช่น อัฒจันทร์คบเพลิง **ระบบสปริงเกอร์บิ๊กกัน (Big gun Sprinkler)** และที่เสริมเข้ามาจะเป็นในส่วน **ของจอ LED** ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันสนามขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อน



ปิ่นถ้าถามว่าสมบูรณ์ไหม ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ แต่สมบูรณ์ไปก็เท่านั้น เพราะว่าไม่ได้ให้ประชาชนตำบลม่อนปินใช้ประโยชน์ ชาวบ้าน ประชาชนและ เยาวชนตำบลม่อนปินก็ได้สอบถามเข้ามาว่าทำไมงบประมาณเป็นของหลวงแต่ทำไมไม่อนุญาตให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้สนาม ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างตอบได้ลำบากนะครับ เพราะว่าบางครั้งเยาวชนหรือประชาชนตำบลม่อนปินได้มีการสอบถามมา ทางสมาชิกก็บอกให้ไปใช้งานได้เลยไม่เป็นอะไร เพราะเป็นของส่วนรวมแค่ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยก็เท่านั้น เรื่องของขยะ เรื่องของขุดน้ำหลังจากการใช้งานหรือออกกำลังกายเสร็จก็เก็บไปทิ้งและให้รักษาความสะอาด ส่วนเรื่องของเครื่องตีเมล็ดแอลกอฮอล์ต่าง ๆ ก็ไม่ให้นำเอาเข้ามาตีเมล็ดเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการ ทางสมาชิกสภาเราก็ได้ให้คำแนะนำกับเยาวชนและประชาชนในตำบลม่อนปินไปประมาณนี้นะครับ แต่ชาวบ้านก็ได้ตอบกลับมาประมาณว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ให้ใช้ เป็นคำพูดที่ชาวบ้านประชาชนได้พูดให้ฟังนะครับ กระผมก็ได้นำมาหารือให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับรู้ แม้กระทั่งเรื่องของจอ LED เวลาจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ แทบจะไม่ได้เปิดใช้งาน ถ้านำเรื่องจอ LED นั้นไปทำในเรื่องของระบบสปริงเกอร์บิ๊กกัน (Big gun Sprinkler) ระบบใส่น้ำจะดีกว่าหรือไม่ครับ รวมไปถึงอัฒจันทร์คบเพลิงด้วยซ้ำ ตอนนี้ก็ยังค้างอยู่ซึ่งยังไม่เห็นได้ใช้งานอะไรเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ประเด็นเรื่องที่สาม กระผมขออนุญาตท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องหินคลุก ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือจะต้องรอให้หมดวาระก่อนถึงจะเอาไปลงให้ครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการไหนแล้ว ชาวบ้านส่วนที่เดือดร้อนก็ได้รับความเดือดร้อนมากครับ ส่วนตรงที่เทเสร็จเรียบร้อยก็ดีแล้วนะครับ ชาวบ้านก็สบายใจถนนลาดยางหรือเทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ส่วนที่เป็นทางทางลูกรังการสัญจรไปมาลำบาก ชาวบ้านบางส่วนก็ยังไม่ได้ในจุดนั้น จะนำมาลงให้เมื่อไหร่ซึ่งทางชาวบ้านก็ได้สอบถามเข้ามา การประชุมทุกสมัยก็สอบถามตลอดถ้าย้อนกลับไปดูบันทึกการประชุมนะครับ

ประเด็นเรื่องที่สี่ เรื่องการขุดลอกลำน้ำตั้งแต่ศูนย์กู่ชีพินทองไปจนถึงสายบ้านเด่นชัยยาวไปถึงบ้านหัวฝาย แทบจะไม่ได้มีการบูรณะซ่อมแซมมาเป็นเวลา ๒ - ๓ ปี เส้นทางเดินน้ำก็แคบลงเรื่อย ๆ เพราะไม่ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมมาหลายปีแล้ว ส่วนของปิ่นเท่าที่พอจะทราบข่าวจากชาวบ้านมาน่าค่อนข้างที่จะเยอะ แต่จะเป็นความจริงหรือไม่ปิ่นเท่าก็ยังไม่สามารถรู้ได้ แต่การบูรณะซ่อมแซมก็ทิ้งช่วงมาค่อนข้างนานแล้วครับ

ประเด็นเรื่องที่ห้า เรื่องของระบบโซล่าเซลล์ที่เคยสอบถามหรือหารือกันว่าจะติดตั้งตรงส่วนไหนอย่างไร ของแต่ละหมู่บ้านที่เคยขอไปว่าจะติดตั้งตรงส่วนไหน มาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการตอบรับอะไรเลย การดำเนินงานในส่วนนี้หายไปเลยครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะงานต่าง ๆ ที่เข้ามาที่อาจจะเร่งรัดหรือกิจกรรมที่เข้ามาอาจจะเยอะเกินไปหรือไม่ จนทำให้การปฏิบัติงานเกิดการติดขัดแทบจะทุกเรื่อง ซึ่งถ้าถามเรื่องระบบโซล่าเซลล์นั้น เมื่อท่านบอกให้ไปหาข้อมูล ทางสมาชิกทางกระผมก็ได้รับไปหาข้อมูลและได้ทำจุดสำหรับการจัดทำเรียบร้อยแล้ว แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยนะครับ ส่วนที่มีดกก็มีดมากไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ ก็อยากให้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ไปช่วยเหลือประชาชนชาวบ้าน อย่างน้อยก็สามารถป้องกันในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้บ้าง ขอขอบคุณครับ

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอาจารย์ จตุพรพรไพโร

นายอาจารย์ จตุพรพรไพโร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจารย์ จตุพรพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔ ขออนุญาตสอบถามท่านประธานไปถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการขอใช้พื้นที่ในวันที่ท่านได้เดินทางไปยังกรมป่าไม้ครับ ตรงนี้มีปัญหาอยู่ในเรื่องของพื้นที่อยู่อาศัยเขตพื้นที่ของป่าไม้ เรื่องพื้นที่การอยู่อาศัยทางคณะกรรมการทำงานของอ่างขางบอกว่าให้ไปแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านและทางองค์การบริหารส่วนตำบล ตรงนี้ถ้าคณะกรรมการ



อ้างขางทางนั้นไม่มีการประชุมและช่วงนี้ก็ยิ่งติดปัญหาเรื่องของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ติดปัญหาหลายเดือนแล้ว ชาวบ้านในชุมชนก็ต้องการที่จะสร้างบ้านนระครับ ตรงนี้เราสามารถสร้างในแบบที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นออกให้ได้หรือไม่ เรื่องที่สอบถามเรื่องหนึ่ง และอีกในเรื่องของการใช้ที่ดินตรงนี้ เพราะว่ายังมีโครงการต่าง ๆ กำลังรออยู่ วันที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เดินทางไปยังกรมป่าไม้ที่เชียงใหม่และทางผู้ใหญ่บ้านก็กล่าวมาให้ทำไปก่อน แต่กระผมเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่ครับ เพราะชาวบ้านบ้านนอแลก็อยากจะสร้างอาคารถ้าสามารถทำได้ชาวบ้านก็จะสร้างทันทีนระครับ จะได้ไม่ต้องไปรอให้คณะกรรมการทำงานได้ความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ และกระผมก็อยากจะขอให้แสดงความคิดเห็นจากทางสภาและท่านผู้บริหารในสภาไปเลย เพราะว่าในปีนีทางป่าไม้ก็จะได้ทำในเรื่องของจุดลานกางเต็นท์และจุดชมวิวิให้บ้านขอบด้งทางนั้นก็ให้เราบริหารจัดการอยู่ เรื่องนี้มีประเด็นอยู่ว่าการบริหารจัดการตรงนี้วันก่อนป่าไม้เข้ามาประชุมกับพวกกระผมและก็ได้ตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ทางนั้นจะให้สถานที่เป็นของป่าไม้และในเรื่องการดูแลรักษาจะเป็นของท้องถิ่น เห็นว่าจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์หลาย ๆ อย่างอยู่ ตั้งแต่เรื่องร้านค้า เรื่องระบบไฟฟ้า เรื่องของร้านค้าทางนั้นก็จัดระบบระเบียบให้ ส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการกางเต็นท์กระผมก็เป็นห่วงว่าป่าไม้จะดูแลไปหมด ให้เรารับผิดชอบในเรื่องของร้านค้า ในเรื่องของขยะก็ให้เราดูแล ทางเราก็อยากได้ตามมติ ครม. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เราขออนุญาตใช้พื้นที่โดยชุมชนครับ หลายครั้งที่จะมาขอสภาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านม่วงชุมหรืออย่างเรื่องของโรงเรียนบ้านป่าคา ถ้าเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านเลยกระผมว่าจะจัดการง่ายกว่าไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่น กระผมอยากได้ความเห็นชอบจากทางสภาและคณะผู้บริหาร ถ้ามีโอกาสกระผมอยากจะให้ผู้บริหารเข้าไปประชุมกับทางคณะทำงานนระครับ เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างของเราที่ลงทุนไปงบประมาณค่อนข้างเยอะ จึงอยากได้ความเห็นชอบ ความคิดเห็นจากสภาและผู้บริหารครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะสอบถามอีกหรือไม่เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านวีระศักดิ์ สุกำ

นายวีระศักดิ์ สุกำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวีระศักดิ์ สุกำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐ อยากจะสอบถามเรื่องของการขอสนับสนุนการใช้รถ JCB ว่าตอนนี้ได้พนักงานรับผิดชอบในการขับรถหรือยัง และสามารถขอสนับสนุนการทำงานได้หรือไม่ครับ

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านศรีนวล สมแสง

นายศรีนวล สมแสง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ อยากสอบถามทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าศาลา**ตรงป่าช้า** ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและก็ได้ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีขาดอีกส่วนหนึ่งถ้ามีงบประมาณ กระผมก็อยากให้ท่านนายกทางงบประมาณสร้าง เพราะช่วงหน้าฝนเวลาฝนตกก็จะได้ไม่เปียกตรงนี้ก็สำคัญนระครับ

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม , นายกององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบข้อสอบถามและเรื่อง



ของการหารือ นะครับ **เรื่องของสนามกีฬาเรื่องของการใช้งานของหมู่ ๔** อย่างที่ทราบที่รับรู้ประเด็นแรก ไม่ได้เกี่ยวกับตัวกระผมที่ไม่ให้ใช้งานแต่เป็นคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดมาอยู่แล้วให้มีมาตรการ ไม่ว่าจะเปิดตลาดนัดก็ยังมีมาตรการคำสั่งมาตลอดทำให้ปิดบริการ ทางเราก็ต้องดำเนินการตามมาตรการนี้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันคำสั่งล่าสุดจะให้มีการจัดกิจกรรมการประชุมได้ไม่เกิน ๕๐ คนแล้วก็ตาม ในการจัดประชุมแต่ละครั้งของหน่วยงานราชการ แต่เรายังดำเนินการตามมาตรการตามมตอยู่ นะครับ ทุกท่านทราบดีเรื่องของมาตรการ เหมือนกับการที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะดำเนินการจัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แต่ก็ดำเนินการจัดกิจกรรมไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดงานฌาปนกิจ งานศพก็ไม่ให้มีการชุมนุมเกินกำหนด รวมไปถึงประเพณีงานต่าง ๆ ก็ต้องยกเลิกหรือเลื่อนจัดกิจกรรมออกไปก่อน เพราะเป็นคำสั่งของ **ศบค.** ทางจังหวัดส่งมา ซึ่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติตามนะครับ แต่ถ้าจะขอใช้งานไม่ว่าจะเรื่องของการจัดงานแต่งงาน จัดงานขึ้นบ้านใหม่ การจัดงานต่าง ๆ หรือกลุ่มเยาวชนจะขอใช้งานสนามกีฬาให้ทำเรื่องเสนอขอเข้ามา ถ้าทำเรื่องขอใช้ทำหนังสือมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นก็จะส่งต่อไปให้กับอำเภอ ให้อำเภออนุมัติ แล้วส่งไปยังผู้ว่าราชการอนุมัติ ถ้ามีมาตรการขั้นตอนมาว่าเห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมได้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับ เพราะกระผมก็เห็นด้วยไม่ต่างกับท่านสมาชิกว่าสนามกีฬาใช้งบประมาณไปค่อนข้างเยอะ แต่ติดด้วยเรื่องของระเบียบของ **ศบค.** ทางจังหวัดที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติตามและยังไม่ยกเลิกคำสั่งใดครับ เหมือนกับที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นต้องดำเนินการจัดทำ one stop service ของหน่วยงานราชการ ที่ไม่ให้ประชาชนเข้ามาติดต่องานราชการในสำนักงาน แต่จะเป็นการบริการประชาชน ณ แห่งเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในอาคารสำนักงาน เป็นมาตรการที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เราสามารถควบคุมได้ **ขออนุญาตตอบในประเด็นของหมู่ที่ ๑๓ ประเด็นเดียวกันและหลักการเดียวกันนะครับ** กระผมก็นำเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านการใช้สนามไม่ว่าจะไม่ให้ใช้ติดตรงมาตรการขอตอบคำถามในประเด็นเดียวกันเมื่อสักครู่ นะครับ **ส่วนเรื่องของหินคลุก** หินคลุกตอนนี้ได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว มีวงเงินค่าประกันเรียบร้อยแล้ว นะครับ จะลงงานเมื่อไหร่จะให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุบอกอีกครั้งหนึ่งว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว กระผมก็ตามงานกับทางเจ้าหน้าที่พัสดุตลอดนะครับ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้นัดกับทางบริษัทแล้วก็ยังไม่มา และก็ได้นัดอีกครั้งองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ทำหนังสือเตือนไปในครั้งที่สอง และถ้ายังไม่มาก็ถือว่าทางบริษัทละทิ้งงานเราก็จะแจ้ง และเลือกบริษัทอันดับสองขึ้นมาแทน **เดียว** ทางเจ้าหน้าที่พัสดุก็จะได้ตอบรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของหินคลุก **เรื่องการขุดลอกลำน้ำมาวก็เหมือนกันครับ คงจะเป็นวันที่ ๑๓** อย่างที่เราทราบสถานการณ์กันดี อันที่จริงทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีแผนในการดำเนินการ **ขุดลอก** อยู่แล้ว จะใช้งบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ **เพ็ญ** ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ วันก่อนก็มีการประชุมที่เทศบาลไชยปราการเรื่องของแผน กระผมก็ได้ไป หัวหน้าสำนักปลัดก็ไป เพราะเปลี่ยนผู้บริหารใหม่การบริหารจัดการบางอย่าง ตัวกระผมก็ยังไม่เข้าใจในการบริหารจัดการของท่าน ตัวอย่างศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางท่าน สจ. ในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อายุ ไชยปราการ ก็ได้สอบถามอยู่ว่าทำไมถึงต้องทำการยกเลิกศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ไป ก็เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานนั้น เราไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้ พอการดำเนินงานในส่วนนี้ดำเนินการไปต่อไม่ได้กระผมก็ได้พูดคุยปรึกษาหารือกับ **ผู้พัน** ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ที่บ่อน้ำมัน แต่ตอนนี้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ นพค.๓๒ (หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒) และได้ปรึกษาหารือ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครบรอบ ๕ ปีที่ตำบลเขตชายแดนจะต้องได้รับในเรื่องของงบประมาณ และได้ชี้แจงว่าของกระผมมีอยู่สองโครงการ โครงการที่หนึ่งเรื่องของถนน โครงการที่สองเรื่องของการขุดลอกลำน้ำ ประเด็นเรื่องของการขุดลอกลำน้ำเส้นที่ท่านณัฐพล รินแก้ว ได้หารือ ก็คือตั้งแต่แยกบ้านกาดที่ได้ไปตรวจสอบเส้นทางแล้วก็คือเส้นทางลำน้ำเหมือนข้างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นยาวผ่านไปข้างหลังวัดม่อนปิ่น ทางกรรมการวัดคณะกรรมการได้พูดคุยหารือกันจะสร้างเป็นเขตอภัยทาน แล้วก็ยาวไปยังเขตสันทรายออกไป **แม่มาวหัวข้าว** อีกพิภคหนึ่งก็คือลำน้ำมาวตั้งแต่ **หลังองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหรือตรงฝายป่าแดง** เขตลำน้ำมาวบ้านเรายาวไปถึงพระธาตุสุปฝาง ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับเทศบาลเวียงฝางทางนั้นก็จะได้ไปประสาน ตอนนี้ก็



ถึงขั้นตอนที่ได้เข้ามาสำรวจลำน้ำแล้วนะครับ แล้วขุดลอกอีกที่หนึ่งก็คือ **หนองหญ้าไซ** โชนบนของหมู่ ๑๐ ที่เข้าไปทำการสำรวจพื้นที่ เพราะจะได้นำเครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่ อีกที่ก็คือบ้านม่อนปิ่นได้ หมู่ ๑๒ โครงการขยายพื้นที่ที่ทางกำนันอยากให้ดำเนินการและอย่างน้อยก็ขอองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นสนับสนุนงบประมาณได้หรือไม่ เรื่องของงบประมาณนั้นก็ต้องไปดู เพราะตรงนั้นกำลังเป็นศูนย์ต้นแบบเรื่องของ **หนึ่งมหาลัยหนึ่งตำบล**ที่กำลังเร่งทำ แต่ **เส้นน้ำร่อง**จะไม่ขอยุ่งเกี่ยว เพราะเป็นห่วงจะเข้าฤดูของการทำนาค่อนข้างที่จะดำเนินการลำบาก จึงดำเนินการทำเส้นลำน้ำมา ส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องถนน ก็เลือกเอาส่วนที่ค่อนข้างจะติดเรื่องข้อระเบียบ ข้อสั่งการ เหมือนกับหมู่ที่ ๑๔ ที่ได้สอบถามก็คือการขออนุญาตใช้พื้นที่ ก็ได้เลือกนำไปลงเส้นทางที่ความยาวอยู่ ๒.๘ กิโลเมตร ก็ได้ลงหินคลุกพร้อมบดอัดและต่อไปก็จะลงคอนกรีตเหมือนเส้นม่อนปิ่นได้เหมือนกับที่ **นพค.๓๒ (หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒)** ได้ทำนะครับ เส้นทางเข้า **ป่าช้า** บ้านลานวันก่อนก็มีท่านสมาชิก ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูด้วย ทะลุอ้อมไปออกยังบ้านหนองบัวคำไปเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนของท่านมณเฑียร สมร จะทำให้แล้วเสร็จ ความยาวอยู่ที่ ๒.๘ กิโลเมตร มีอยู่สองโครงการที่ได้ของงบประมาณเข้ามาเติมเต็มและจะไปเชื่อมโยงเรื่องของงบประมาณต่อไป เรื่องของขุดลอกลำน้ำทางเราก็ได้ประสานงานไปเรียบร้อยแล้ว ลงสำรวจเรียบร้อยแล้ว **ประเด็นต่อไปคำถามข้อที่ห้าของท่านสมาชิกบ้านเด่นชัย** เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ถ้าท่านได้ไปดูในกลุ่มไลน์กรมการปกครองหรือในช่องทางสื่อออนไลน์นั้นวันก่อนกระผมก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม แต่เผอิญกระผมมีภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากมีท่าน ส.ว. สมาชิกวุฒิสภาเข้ามาในพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้ท่านรองปลัดและท่านหัวหน้าสำนักปลัดเข้าประชุมแทน ได้ฝากคำถามเรื่องของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell และไฟฟ้าที่จะเติมเต็มอีกร้อยกว่าจุดไฟสี่สิมนั้นไปถึงขั้นตอนไหนได้ฝากเรียนไปถามในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งได้ประสานงานในส่วนของช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ว่าถึงขั้นตอนดำเนินการไหนแล้ว ตอนนี้มีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารท่านไม่ทราบว่าจะยังจะดำเนินการให้ทางเราเหมือนเดิมไหมก็ต้องคอยติดตามรอดูผลต่อไป เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ที่ทางเราได้ไปสำรวจเบื้องต้นครั้งนั้นยังไม่ได้มีการเลือกตั้ง แต่หลังจากการเลือกตั้งคณะผู้บริหารก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นชุดใหม่อาจจะล่าช้าสักหน่อย แต่ในเรื่องของการติดตามกระผมได้ติดตามตลอดว่าโครงการของเราได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ซึ่งระบบไฟ Solar Cell เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดการเคลื่อนย้ายต่าง ๆ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะต้องการทำการเคลื่อนย้ายให้ ซึ่งเราไม่สามารถจะไปทำโดยพลการได้ สำหรับประเด็นนี้กระผมก็ได้เร่งติดตามงานอยู่ ส่วนนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่กระผมไม่สามารถไปเร่งรัดหรือบังคับได้ในเรื่องของส่วนนี้เป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ก็ได้สอบถามไปทั้งสองรายการทั้งไฟฟ้าที่เริ่มจากหมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๑๓ หมู่ ๙ ถึงบ้านหัวนา เป็นไฟสี่สิมที่ได้หารือกัน ซึ่งก็ได้เข้ามาหารือในวันก่อนก็มีท่านประธานสมนึก จันทร์หอม ได้สอบถาม ก็ได้นำตารางมาให้ดูที่เราได้ไปอีกสี่ต้นนั้น ตอนนี้อย่างนั้นได้สำรวจถึงตรงนี้แล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดสรรหาผู้รับจ้าง เส้นที่เราจะทำเจ้าหน้าที่ก็ได้นำแผนที่มาแสดงให้ดูเราก็ดูตามที่ได้รายงานไป เราได้ติดตามอยู่สองประเด็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงนำเรียนในที่ประชุมสภาแห่งนี้ให้รับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนไหน **ประเด็นข้อสอบถามข้อต่อไปเรื่องของหมู่ที่ ๑๔** การขออนุญาตใช้พื้นที่ **ขออนุญาตต่อโครงการของหมู่ที่ ๑๓** ก่อนนะครับ โครงการของหมู่ ๑๓ ว่าทำไมที่อื่นได้ดำเนินการไปแล้วจัดซื้อจัดจ้างรอบแรกแล้ว ด้วยเรื่องของกระบวนการ e-bidding ว่าทำไมเพราะอะไร รอบแรกทำไปแล้วส่วนรายละเอียดนั้นให้พัสดุด่วนว่าถึงขั้นตอนใดนะครับ แต่เท่าที่กระผมพอจะทราบเนื่องจากวันนี้ผู้รับจ้างที่จะทำงานร่วมกับทางเราประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนคือวัสดุ วัสดุก่อสร้างขึ้นราคาทุกตัวจากที่เราประมาณการครั้งก่อนเราประมาณการในราคาพาณิชย์จังหวัดอีกเดือนหนึ่งก็เกิดปัญหา ทางเราก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังทางผู้รับจ้างอยู่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ ทางผู้รับจ้างก็ได้กล่าวว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ทางท่าเรือได้ปิดทำการ จึงไม่สามารถดำเนินการนำเข้ามาไม่ได้ และยังห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าออก เหมือนกันสินค้าทางการเกษตรของเราตกต่ำที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ก็ได้ดำเนินการในรอบที่สอง ซึ่งการดำเนินการในรอบที่สองนั้นทางเจ้าหน้าที่จะได้ตอบ



ข้อสอบถาม กระจกก็ตั้งคำถามอยู่ว่าด้วยระเบียบและข้อกำหนดเราจะต้องผ่านให้เป็นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนไป พอขั้นตอนที่สองจัดทำไม่ได้ อาจจะต้องจัดทำขั้นตอนพิเศษเรียกผู้รับจ้างมาทำทันที หรืออาจจะต้องทำในระเบียบขั้นตอนอื่น อาจจะมีเรียกมาหมดหรือเป็นการขอร้องให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการ แต่ขั้นตอนการใช้อำนาจของกระจกยังไม่ไปถึงขั้นตอนนั้น เพราะยังอยู่ในขั้นตอนที่สอง ที่ทางเราจะต้องประกาศสองครั้ง ถ้าครั้งที่สองไม่มาเราก็จะใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนพิเศษต่อไป ทางเราก็จะได้หารือกับ ผู้รับจ้างอีกครั้งหนึ่งจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ส่วนรายละเอียดตอนนี้ได้หรือยัง ถึงขั้นตอนไหน จะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตอบข้อหาหรือเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นนี้ครับ **ขออนุญาตตอบในเรื่องของประเด็นของหมู่ที่ ๑๔** เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ เพราะเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการของเรา ถ้าวันทีไปประชุมท่านสมาชิกกว้างก็อยากให้ไปด้วยจริงครับ ความคิดเห็นส่วนตัวของกระจกก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วง เพราะว่าเรียนถามไปแล้วก็เจอทั้งเรื่องของการมาตราข้อกำหนด เรื่องของการผ่อนปรนต่าง ๆ ก็ได้ไปหารือมา ถึงแม้โครงการจะผ่านของบ้านขอบด้งบ้านนอแล ณ เวลานี้ของบ้านขอบด้งตอนนี้ก็คือเรื่องของถนน ของบ้านนอแลก็คืออาคารที่ถล่มลงมา มีมือกับตลาดชุมชน **ความเป็นจริงแล้ว** เรื่องของโครงการนี้ทางเราได้คู่สัญญาแล้วนะครับ แต่เราติดปัญหาตรงที่เราไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ได้ในกระบวนการ การส่งมอบนั้นรอบแรกให้ส่งไปที่ **ป่าไม้เหมืองแร่บ่อน้ำมัน** และก็ต้องรอป่าไม้อาทิตย์หนึ่ง ป่าไม้เหมืองแร่ก็ได้ตอบกลับมาว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติ เป็นเรื่องของสำนักงานสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการไปใหม่ กระจกก็ได้เรียกมาประชุมทั้งหมดและกระจกได้ไปติดตามเองไม่ได้ส่งมอบอำนาจเลือกที่จะไปด้วยตนเอง เดินทางไปพร้อมกับท่านผู้ใหญ่บ้าน และท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น **ท่านสุทธิพร สุภา** อีกท่านหนึ่ง เพื่อจะได้เห็นภาพการดำเนินงานในการเข้าไปปรึกษาหารือในเรื่องนี้ พอเข้าไปถึงสถานที่ปฏิบัติงานเห็นแม่แต่เอกสารขององคมนตรีที่ทางนั้นนำมาให้ดูก็ยังมีเอกสารที่ค่อนข้างเยอะที่ขอใช้พื้นที่ก็ยังติดปัญหาอยู่ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ กระจกก็ได้ปรึกษาหารือเรื่องพื้นที่ของตำบลของเรา เพราะพื้นที่การขอใช้ของเราต่างจากการขอใช้พื้นที่แบบท่านองคมนตรี เพราะท่านองคมนตรีต้องไปขอขบประมาณจากมูลนิธิ แต่ของกระจกไม่ต้องไปขอเพราะเป็นเงินงบประมาณของตำบล กระจกมีหลักการและเหตุผลจากการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเสนอเข้ามาขอใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ทรงงานแต่กลับไม่ให้ปฏิบัติ **ในการหารือกระจกพูดถึงเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานราชการ เพราะเรื่องของการสร้างบ้านพื้นที่อยู่อาศัยกระจกไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้** หรือเรื่องของ **หน่วยงานราชการ** ก็คือให้ผ่อนผันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงค่อยขออนุญาตทีหลัง ท่านก็ไปดำเนินการต่อ เราติดปัญหาตรงเรื่องที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เท่านั้น เจ้าหน้าที่ก็ได้แนะนำว่าหลักการเดิมจะขยายและผ่อนผันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยขอใช้พื้นที่ทีหลัง ห้ามนำไปคล้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของหมู่บ้านเรื่องของการสร้างพื้นที่อยู่อาศัย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นรับรองว่าไม่ให้อยู่แล้วนะครับ แต่ให้เอาตามแบบก็คือให้นำเข้าไปขอมติจากอำเภอ ที่มีท่านนายอำเภอเป็นประธานในการประชุม แยกประเด็นกันนะครับ ประเด็นเรื่องของส่วนรวมที่ใช้งบประมาณในการพัฒนากระจกตอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ประเด็นเรื่องของการอยู่อาศัยถ้าตามแบบการสร้างบ้านนั้นเรื่องที่อยู่อาศัยน่าจะจบแค่นี้ เพราะท่านก็สร้างในพื้นที่ที่เป็นของท่านใช้หรือไม่ เป็นการ **รื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่** ก็น่าจะอยู่ตรงการให้คณะกรรมการนำเรื่องส่งเรื่องเข้ามาในการประชุมแต่ละครั้งก็จะได้รวบรวม เวลาประชุมหัวหน้าส่วนก็จะได้เร่งติดตามให้อีกครั้งหนึ่ง ประเด็นเรื่องของการอยู่อาศัยว่าจะประชุมอีกครั้งเมื่อไหร่เรื่องการขอใช้พื้นที่ที่อยู่อาศัย **คำถามต่อไปเรื่องของจุดกางเต็นท์เหมือนกันครับ** กระจกไม่สามารถตอบประเด็นนี้ได้ เพราะเป็นเรื่องของอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้ เป็นปัจจัยภายนอกในการปฏิบัติงานหน้าที่ของกระจกจริง ๆ เป็นหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้ถ้าจะดำเนินการก็สามารถดำเนินการได้เลย เพราะเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้อยู่แล้วสามารถดำเนินการได้หมด สามารถนำเรื่องมาปรึกษาหารือกับชุมชนหมู่บ้านได้เลย เหมือนกับอุทยานแห่งชาติทำตรงที่จุดกางเต็นท์ม่อนสน เมื่อเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนำเข้ามายังสภาแห่งนี้ ไม่ต้องขออนุญาตจากสภา เพราะสภาเราไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้ด้วยเรื่องระเบียบกฎหมายข้อบังคับออกมาแบบนี้ แต่การคุยหารือภายในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของบ้านขอบด้ง บ้านนอแลก็ดำเนินการไป



ก่อนและค่อยไปขอมติขยายผ่อนปรนทีหลังในส่วนของหน่วยงานราชการนะครับ **เรื่องของรถ JCB เรื่องของคนขับ** ตอนนี้กำลังสรรหาอยู่ แต่ทุกท่านก็ทราบดีว่าเรื่องของรถ JCB ค่อนข้างจะมีปัญหาด้วยความละเอียดอ่อนมาก ทำให้หลายคนต้องออกไปด้วยสถานการณ์แบบใด เพราะมีบทลงโทษและหลักการในการขับรถอยู่ ขอให้มองด้วยความเป็นธรรมนะครับ แต่การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าก็คืออาศัยท่านรองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นขับแทนไปก่อน ก็รู้ว่าท่านรองปลัดก็มีภารกิจการทำงานของท่านอยู่ แต่กระผมก็ทำการจัดสรรหาพนักงานขับรถอยู่ตลอดครับ ทั้งสอบถามถามทางฝ่ายปกครอง ท่านผู้ใหญ่บ้าน สอบถามทั้งท่านสมาชิกสภาว่าพอจะมีพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักสำหรับรถ JCB ถ้ามีก็สามารถมาสมัครได้เลยกรอบตำแหน่งของกระผมก็มีเหมือนเดิม ก็ขอให้มาสมัครได้เลยถ้ามีเราก็เปิดกว้างให้เสมอ เพราะมีคำถามเข้ามาเยอะมากเรื่องของคนขับ ส่วนประเด็นเรื่องของท่าน **นายประพันธ์ เปี้ยยา** ไม่ใช่คนในพื้นที่ แต่ก็ได้ประสานทางผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยงูในขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ แต่ติดด้วยอายุมากกว่า ๖๐ ปี จึงไม่สามารถบรรจุเป็นพนักงานภารกิจการขับเครื่องจักรกลได้ เพราะเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องของอายุจึงได้รับเงินเดือนจ้างเหมาตามกฎระเบียบ จึงได้ขอลาออกไปเพราะไม่สามารถปรับค่าตอบแทนขึ้นให้ได้มากขึ้น เพราะหน่วยงานราชการกำหนดอายุให้แค่ ๖๐ ปี **นายประพันธ์ เปี้ยยา** จึงต้องการลาออกไปหางานทำใหม่ และการจัดหาพนักงานขับรถ JCB ไม่ใช่แค่จะให้มาขับแล้วการปฏิบัติงานออกมาได้แค่นิดเดียว แต่กลับเบิกปริมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเท่ากับทำได้หลายไร่ กระผมก็ไม่สามารถที่จะรับมาทำงานได้ เรื่องที่สอง ทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแค่ครึ่งวันและมีคนร้องเรียนเข้ามาว่ามีการไปรับงานของงานบริษัทเอกชนอื่น ก็ถือว่าการทำผิดกฎระเบียบอีก เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมาทำหน้าที่นี้จะต้องเข้าใจว่าทำไมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบนี้ ต้องเข้าใจในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไม่ได้หยุดการสรรหาพนักงาน สามารถรับได้ตลอดนะครับ **ขออนุญาตตอบคำถามต่อไปในเรื่องของประเด็นหารือเรื่องของศาลา** ศาลาตรงป่าช้าบ้านม่อนปิ่นก็มีการใช้งานทั้ง ๔ - ๕ หมู่บ้าน ก็มีการส่งมอบงานไปแล้วส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งตรงลานแห่งนี้จะเป็นจุดพื้นที่ที่จะทำให้เป็นลักษณะที่ปราสาทจะเข้าได้ จะเป็นลักษณะของโดมอาคารใหญ่ จะอยู่ในแผนการดำเนินการในเรื่องของขยายเหมือนกับการต่อเติมในเรื่องของอาคารก็ให้ช่างอยู่ในขั้นตอนของการประเมินว่าจะใช้งบประมาณเท่าไรกำลังปรึกษาหารือกันอยู่ครับ รวมทั้งที่คุยหารือกับท่านสมาชิกไปเรื่องของห้องเก็บพัสดุไม่ต้องนำไปไว้ที่อื่น เร่งด่วนที่ขอไปก็จะจัดหาให้ทันที จะมีห้องน้ำเพิ่มเติมขนาดไหนก็จะทำให้แล้วเสร็จควบคุมใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเรื่องของพัดลมหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะต้องได้รับการเติมเต็มจะอยู่ในเรื่องของแผนงานก็จะต้องรอนะครับ เดียวก็จะไปเชื่อมกับการรายงานเรื่องสถานะการเงินการคลังอยู่แล้ว ความเป็นจริงพอจะเข้าใจในช่วงเวลานี้ไหมหรือเพราะอะไรถึงได้ตกลงไป เรียนท่านประธานในเรื่องของการตอบข้อสอบถาม ข้อหารือ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งท่านสมาชิกหมู่ ๔ หมู่ ๑๒ หมู่ ๑๓ หมู่ ๑๔ ขอขอบคุณครับ

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ต่อจากเรื่องของการขอใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงมาตามคำสั่ง **ศบค.** ที่มีมาตรการห้ามรวมตัวไม่เกิน ๕๐ คน ตรงนี้ส่วนตัวกระผมก็พอจะรับทราบข้อมูลอยู่นะครับ แต่ท่านนายกก็กล่าวว่าให้ทำหนังสือเข้ามาขอใช้กระผมก็จะทำหนังสือเข้ามาขอใช้สนามกีฬาต่อท่านนายกนะครับ ให้เป็นไปตามขั้นตอนจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ถ้าสมมติวันหนึ่งท่านนายกสามารถให้ใช้งานสนามได้หรือตกลงให้ดำเนินการใช้งานได้กระผมก็จะได้ทำเรื่องขอไปอีกครั้ง เรื่องของการใช้สนามนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ ต้องมีการตีเส้นสนาม หรืออุปกรณ์อย่างเช่น ตาข่าย ฟุตบอล และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ และการใช้ไฟฟ้า ไฟสปอร์ตไลท์ของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นติดตั้งมาเป็นปี แต่ไม่ได้มีการ



เปิดใช้งานเลยนะครับ ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไฟสปอร์ตไลท์ตัวไหนใช้งานได้บ้าง อาจจะชำรุดหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ มันอาจจะเสียไปแล้วก็ได้เนอะครับ ถ้าสามารถให้ใช้งานสนามกีฬาได้เราก็สามารถเปรียบเสมือนเป็นการทดสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปด้วย ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีความคงทนหรือไม่ระยะเวลาการใช้งานสามารถใช้งานได้ยาวนานเท่าไร ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ เรื่องของการขอใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และอยากจะฝากเรื่องของสนามกีฬาหมู่บ้านเทียมบ้านป่าอื่น ท่านนายกโดยพฤตินัยแล้วก็ยังเป็นของบ้านป่าอื่น แต่ความเป็นจริงแล้วพื้นที่ตรงนั้นเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนะครับ เพราะเป็นงบประมาณที่ต้องใช้งบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอยู่แล้ว การใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ก็เป็นส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตอนนี้อยู่ระยะเวลาก็ได้ผ่านมาก่อนข้างนานแล้ว ทุกอย่างก็เริ่มเสื่อมสภาพ เริ่มมีการชำรุดไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ต่าง ๆ บางตัวก็สามารถใช้งานได้บางตัวชำรุดแล้วนะครับ ที่ผ่านมากะผมก็ได้ใช้งบประมาณส่วนตนและงบประมาณของหมู่บ้านในการซ่อมบำรุงเพื่อช่วยเหลือกันบางส่วนนะครับ ทุกวันนี้ก็มีเยาวชนหลากหลายหมู่บ้านก็มีการมาใช้สนามหญ้าเทียมตรงนี้อยู่ นะครับ ก็เป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านอย่างหนึ่งครับ จะไม่ปล่อยให้ปะละเลยให้เป็นพื้นที่รกร้างเปล่าใช้งานไม่ได้อย่างแน่นอนครับ เพราะมีเยาวชนมาเล่นมาใช้สนามอยู่ตลอด ๆ นะครับ แต่ประเด็นที่ขอใช้สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนั้น คือจะได้ใช้งานไปหลากหลายหมู่บ้าน ที่กระผมขอใช้งานกับท่านนายกไม่ได้จะนำมาจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหรือกีฬาอื่น ๆ นะครับ คืออยากจะขอใช้สนามกีฬาเพื่อการออกกำลังกายช่วงเย็นเท่านั้น อยากใช้งานสนามที่พร้อมใช้งานในการออกกำลังกายก็เท่านั้นครับ ฝากท่านนายกพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม , นายกององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเสริมในประเด็นของท่านสมาชิกหมู่ ๑๔ นะครับ เรื่องการขอใช้ก็ขอให้ทำตามขั้นตอน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระผมก็จะต้องส่งเอกสารต่อไปอีกทีนะครับ ถ้าผลการขอใช้งานเป็นไปในทิศทางไหนก็จะรายงานแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ เรื่องของการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีระเบียบอยู่ ประเด็นที่สองเรื่องของสนามกีฬาหญ้าเทียมที่ท่านสมาชิกหรือผู้ใหญ่บ้านก็ได้เรื่องของครุภัณฑ์ให้ดำเนินการมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอะไรที่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ท่านก็ทำเรื่องเข้ามาจะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูว่าสิ่งไหนเสื่อมสภาพ สิ่งไหนควรได้รับการซ่อมแซม วันก่อนก็มีเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมสปอร์ตไลท์อยู่ ถ้าเกิดปัญหาที่ขอให้ท่านทำเรื่องเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็จะได้รับรายงานเข้าไปทำการเปลี่ยนแปลงให้เนอะครับ กราบเรียนสมาชิกท่านทุกท่านไม่ใช่แค่ประเด็นของท่านสมาชิกหมู่ที่ ๔ ผู้เดียว ไม่ใช่แค่เรื่องของโครงการสนามหญ้าเทียมทุกโครงการที่เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นกระผมจะดำเนินการต่อได้จะต้องมีหนังสือจากท่านสมาชิกหรือผู้ใหญ่บ้าน ว่าประสบปัญหาในเรื่องใดหรือประเด็นใด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาประเด็นเหล่านี้ กระผมก็จะได้นำหนังสือนั้นไปส่งการกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อไป เพราะจะได้เป็นการทำงานที่มีระบบระเบียบทั้งการทำงานของสมาชิกและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ทำหนังสือมาว่าปัญหาอยู่ในจุดใดให้ท่านนำหนังสือมากระผมก็จะพิจารณาดำเนินการต่อไป เหมือนกับการที่เราได้ให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสมที่ผ่านมานั้นก็สะท้อนมาจากตรงนี้ ว่าวิธีการดำเนินการบริหารจัดการจะแก้ไขตรงไหนกระผมก็ต้องนำมาหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำ เพราะมีเรื่องของกรอบการบริหารจัดการงบประมาณต่าง ๆ และขั้นตอนก็จะนำเข้ามาขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้เหมือนเดิม ขอให้เป็นไปตามกระบวนการในการขอใช้งบประมาณทุกอย่างสามารถขอใช้ได้ แค่เพียงขอให้ท่านสมาชิกทำตามขั้นตอนการดำเนินการในการขอซ่อมแซมดูแลทรัพย์สิน ทรัพย์สินสมบัติครุภัณฑ์งานทุกอย่างที่เป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จะได้มีที่มาที่ไปในการดำเนินงาน สมมติว่าทำไมมีการจัดซื้อสปอร์ตไลท์จำนวน ๔ ตัว เป็นเงิน



๕๐,๐๐๐ บาท ทำให้ถึงต้องเป็นเงินจำนวนนี้ ถ้ามีการทำหนังสือเข้ามาก็สามารถที่จะได้บอกเหตุผลและความจำเป็นได้ กระจกก็จะได้นำดำเนินการให้กองช่างไปสำรวจประมาณการว่าทำให้ถึงต้องปริมาณเท่านี้ จึงจะกลับมาดำเนินการและรายงานให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญนางสาวอรพิน ดวงตา

นางสาวอรพิน ดวงตา , นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตตอบข้อสอบถามที่ท่านนายไต้มนำเรียนค้างไว้ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของหินคลุกก่อนนะคะ หินคลุกนั้นแทบจะทำทุกหมู่บ้าน เช่นสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สัญญาเริ่มดำเนินการทำงานตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่ว่าสัญญานี้มีระยะเวลา ๑๒๐ วัน ซึ่งระยะเวลา ๑๒๐ วันนี้จะถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งถ้าตามสัญญานี้ทางเราไม่สามารถบังคับผู้รับจ้างได้ ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานภายในระยะเวลาใดก็ได้ที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ แต่จะต้องไปเกินระยะเวลาดังกล่าว ถ้าถามว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ทางเราก็ได้มีการติดต่อสอบถามไปยังผู้รับจ้างอยู่ว่าเมื่อไหร่จะดำเนินการให้ ทางนั้นก็ยังไม่ได้ให้คำตอบ แต่ตามที่ได้กราบเรียนไปว่าระยะเวลาของสัญญานั้นได้เริ่มดำเนินการแล้ว เริ่มนับระยะเวลาการทำงานแล้ว ค่ะ ส่วนประเด็นของหมู่ที่ ๑๓ ตามที่ท่านสมาชิกเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ประกาศประกวดราคาแล้วหนึ่งครั้งและประกาศยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีการยื่นเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือกองคลังได้ทำการส่งโครงการดังกล่าวกลับไปยังกองช่าง เพื่อให้กำหนดราคากลางมาให้ใหม่ เพราะระยะเวลาการกำหนดราคากลางจะต้องไปเกิน ๓๐ วัน ทางเราจึงจะทำประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ นะคะ แต่ตอนนี้ราคาแรกที่เราได้ทำครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว และได้เกิน ๓๐ วันเรียบร้อยแล้ว จึงต้องส่งให้กองช่างประเมินราคากลางใหม่ ส่วนการประมาณการของกองช่างรอบแรกนั้นคือการประมาณการผ่านมาทางท่านรองปลัดและท่านนายกเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ส่งตัวของเอกสารโครงการมายังกองคลัง ซึ่งกองคลังก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะว่าเอกสารโครงการยังไม่มาถึงห้องกองคลัง ขอขอบคุณค่ะ

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระจกมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตสอบถามไปยังนักวิชาการคลังชำนาญการเรื่องของหินคลุก อยากสอบถามว่าบริษัทอะไรที่ได้เซ็นสัญญาในตอนนั้นครับ

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญนางสาวอรพิน ดวงตา

นางสาวอรพิน ดวงตา , นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตตอบข้อสอบถาม เรื่องของหินคลุกนั้นเป็นการเสนอราคาแบบ e-bidding ก็คือทุกที่ทุกบริษัทสามารถเสนอราคาได้หมดไม่ว่าจะอยู่ที่ใด บริษัทที่ชนะการยื่นเสนอราคาครั้งนี้ คือ หจก.ลูกตาลพาณิชย์ ตรวจสอบที่อยู่แล้วพบว่าอยู่ที่ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว



นายณัฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสอบถามนะครับ ตอนนี้ถึงขั้นตอนใด ถึงท่านนายกหรือว่าท่านรองปลัดครับ ที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับการขอประเมินราคากลาง ซึ่งเป็นการขอประเมินราคากลางใหม่ใช้หรือไม่ครับ ถ้ากระผมเข้าใจไม่คลาดเคลื่อนไปนะครับ คือทางกองช่างส่งเอกสารมาเรียบร้อยแล้ว แต่ติดขัดเรื่องการดำเนินการอยู่ที่ท่านนายก ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้รับรายละเอียดเมื่อไหร่ และถ้าท่านนายกอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็ต้องนำส่งท่านผู้อำนวยการกองคลังในการที่จะประกาศ e-bidding อีกครั้ง ซึ่งก็จะต้องนับไปอีก ๙๐ วัน ถ้ากระผมเข้าใจไม่ผิดเข้าใจไม่คลาดเคลื่อนไป ใช้หรือไม่ครับ คือจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณนี้ แต่ถ้าท่านไม่รับเร่งดำเนินการก็จะเป็นโครงการที่ล่าช้าที่สุด เพราะกระผมตามงานเรื่องของประปาหมู่บ้านตามตลอด กระผมอยากได้เนื้องานโครงการนี้จริง ๆ เพราะชาวบ้านเดือนร้อนนะครับ เมื่อเดือนที่ผ่านมาประปาบ้านเด่นชัยเครื่องดับไปสามครั้ง **ใคร**ใหม่ไปสองเครื่องนะครับ ชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ำหลายวันครับ เป็นส่วนที่กระผมอยากให้รีบเร่งในการดำเนินการ เพราะฉะนั้นต้องเห็นถึงความต้องการในการใช้งานด้วยนะครับ กระผมไม่ได้ต้องการเร่งการดำเนินงานเพียงอย่างเดียวครับ แต่เพราะเป็นความต้องการของชาวบ้านที่มีความต้องการในการใช้งานจริง ๆ ถึงได้รีบเร่งติดตามงานครับ พอชาวบ้านเดือดร้อนมาร้องเรียนซึ่งสมาชิกทำหน้าที่เปรียบเสมือนตัวแทนของชาวบ้าน ทางสมาชิกก็ต้องรีบเร่งมาขอการดำเนินงานนะครับ **แต่บางครั้งก็มีการน้อยอกน้อยใจบ้างครับ** เพราะทั้งหมดโครงการนั้นแทบจะได้ทุกหมู่บ้านมีเพียงบ้านเด่นชัยเท่านั้นที่ยังไม่ได้ ทุกหมู่บ้านได้ผู้รับเหมาหมด แต่บ้านเด่นชัยไม่มีผู้รับเหมาท่านใดรับเลย และโครงการก็ไม่ได้มีแค่โครงการเดียว มีอีกหลายโครงการของบ้านเด่นบางครั้งที่มีการล่าช้ากว่าหมู่บ้านอื่น ใช้ครับกระผมอาจจะเรื่องเยอะ แต่กระผมก็ทำเพื่อพี่น้องชาวบ้านตำบลม่อนปินของเราครับ ไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพียงผู้เดียวครับ เหมือนกับท่านนายกเหมือนกัน ท่านก็ไม่ได้ทำเพื่อตนเอง เราทำเพื่ออยากให้เห็นตำบลม่อนปินเกิดการพัฒนาค่ะ บางครั้งก็อยากจะให้รีบเร่งการดำเนินงานเพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนอื่นต่อไปนะครับ ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่นำเอกสารมาส่งเรียบร้อยแล้วแต่กลับทิ้งเอกสารให้รอก่อนเป็นอาทิตย์ เพราะติดภารกิจ ติดการประชุมอบรมอื่น ๆ ต้องไปกับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่นก่อน กระผมว่าการดำเนินงานในส่วนนี้จะล่าช้าและไม่แล้วเสร็จสักทีนะครับ ทำไมกระผมถึงต้องเรียนสอบถามบ่อย ๆ ก็เพราะว่าเป็นความต้องการที่เดือดร้อนจริง ๆ ถ้าไม่เดือดร้อนกระผมก็ไม่สอบถาม ไม่ติดตามงานถึงขนาดนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพโร

นายอาจหาญ จตุรพรไพโร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔ ขออนุญาตสอบถามเรื่องหินคลุกครับ เรื่องของหินคลุกกระผมไม่ได้ลงโครงการไว้ไม่ได้เสนอ กระผมอยากสอบถามว่าหินคลุกมีกองกลางของหมู่บ้านหรือไม่ที่ขอไปในรอบนี้มีหรือไม่ครับ เพราะกระผมมีความประสงค์มีความต้องการที่จะเทลงพื้นที่ที่อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เพราะทุกวันนี้ฤดูฝนฝนก็ตกหนัก ฤดูร้อนก็มีฝุ่น กระผมจึงอยากจะขอเรื่องของหินคลุกครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญท่านนายสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานว่าตอนนี้



ไฟกิ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นตั้งแต่บ้านเวียงหวายถึงบ้านห้วยงูใน หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย ไฟกิ่งดับตลอดเส้นทางครับ เวลาช่วงเย็นก็มีประชาชนบางส่วนมาออกกำลังกายมีทั้งการเดิน การวิ่ง และปั่นจักรยานนะครับ ตอนนี้เป็นสถานที่สำหรับการออกกำลังกายของชาวบ้านแล้วครับ แต่ตอนนี้ไฟกิ่งดับอาจจะเกิดอันตรายช่วงที่มีแดดไม่เห็นแสงไฟ บางท่านเลิกงานช่วง ๕ โมงเย็นเสร็จก็ได้ไปออกกำลังกาย รดจักรยานยนต์ บางส่วนก็ขับขี่ค่อนข้างเร็ว เส้นทางนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นเส้นทางที่เปลี่ยวขอฝากด้วยนะครับ เพราะชาวบ้านก็เดือดร้อนอยากให้มาตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยครับ เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานเราหรือของหน่วยงานไหนก็ไม่เป็นไรครับ ขอแค่ให้เกิดความสว่างก็พอครับ ขอขอบคุณครับ

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระทบขออนุญาตท่านสมาชิกทุกท่านด้วยครับ เรื่องหินคลุกกระผมก็ขอทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการทำงานในส่วนนี้ให้เร่งดำเนินการหน่อยครับ เพราะว่าถ้าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับ ถ้าเกิดความล่าช้าเมื่อเข้าถึงช่วงฤดูฝนที่ฝนตกหนักจากการที่จะอำนวยความสะดวกจะกลับกลายเป็นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนะครับ ถ้าเกิดเป็นช่วงที่ประชาชนจะต้องเก็บผลผลิตยังจะมอล่าช้าอีก ยิ่งมาไม่ถูกช่วงเวลาและถ้ามาตรงกับช่วงที่เกิดฝนตกหนักจากจะสร้างความสะดวกสบายจะกลับกลายเป็นสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ร้อนให้แก่ชาวบ้านนะครับ และอีกประเด็นอยากจะขอความชัดเจนเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) กระทบพอจะได้ยินข่าวจากหลากหลายท่านเกริ่นในประเด็นเดียวกันว่า ตอนนี้จะให้ผู้นำชุมชนให้ฉีดวัคซีนนําร่องเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน ประเด็นข้อมูลนี้จริงหรือไม่ครับ อยากจะขอความชัดเจนนะครับ อีกประเด็นหนึ่งได้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของถังกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อยากสอบถามว่าได้ทำความสะอาดบ้างหรือไม่ครับ เพราะตามแบบที่ทำระบบน้ำประปาตามปกติแล้ว ๗ วันจะทำการถ่ายน้ำ และการถ่ายน้ำนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจัดจ้างช่างหรือเจ้าหน้าที่มาทำนะครับ สามารถเปิดดูกระบวนการหรือวิธีทำจากอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยากนะครับ ถ้าเราทำการถ่ายระบบน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง ความแรงของระบบน้ำจะดีขึ้นนะครับ ยิ่งบางครั้งเราใช้น้ำทั้งชั้นสองและระยะทางที่ค่อนข้างยาวก็จะทำให้การเดินของน้ำแรงขึ้นนะครับ ตัวอย่างบ้านม่อนปิ่นได้จะถ่ายน้ำออกทุกอาทิตย์ต้องถ่ายน้ำออกจากเศษของเสียที่ระบบกรองได้กรองไว้ต้องทำการถ่ายออก และการกรองใหม่ก็จะได้แรงขึ้นครับ ฝากไว้ด้วยครับ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระทบนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในประเด็นเรื่องของการหินคลุกวันก่อนก็ได้ทำเรื่องของสัญญา ถ้ามาวันไหนให้ทางห้องคลังตอบและมาหารือกับกระผมด้วยกระผมก็จะได้นำมาเรียนให้ท่านสมาชิก ผู้รับเหมาท่านอยู่ที่อำเภอจอมทองอาจจะมองบริบทของสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไม่ออก ถ้าเข้าช่วงฤดูทำนาดินอาจจะหลุดจะมีผลกระทบมากกว่ากระผมก็บอกให้รีบดำเนินการและบอกว่าสภาพพื้นที่บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเป็นแบบไหน กระผมก็ได้ติดตามเรื่องของหินคลุกตลอดนะครับ ถึงแม้ทางผู้รับเหมาจะอ้างว่าเป็นช่วงของสถานการณ์โควิด อ้างมาทางพัสดุไม่ได้เกี่ยวกับกระผมเลยแต่ก็ต้องเชื่อมโยงให้ดำเนินการและให้มองสภาพพื้นที่ของเราด้วย ส่วนพื้นที่ด้านบนโครงการนั้นท่านสมาชิกทุกท่านคงทราบได้ว่าดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วในกระบวนการ ซึ่งด้วยสภาพด้านบริบท ด้วยระยะทางต่อลูกบาศก์เมตรจะต้องคิดแตกต่างจากด้านล่างอยู่แล้วกระผมขอไปตรวจสอบอีกครั้ง แต่ก็อยู่ในพื้นที่ทรงงานอยู่แล้วพื้นที่ด้านบนค่อยหาวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับ สำหรับป้ายชุ่มเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องของการสถานการณ์โควิดเรียนทางประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อสักครู่กระผมก็ได้ประชุมเรื่องของภัยโควิดมีการบูรณาการ เรื่องของวัคซีนกระผมก็ติดตามอยู่ตลอดรอบแรกที่ผ่านมามีผู้ประสงค์ที่จะฉีดและได้แก้ไขปัญหามาตลอด อย่างแรกพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดคือผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป กับกลุ่มเสี่ยง ๗ โรค จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน ที่ต้องการให้ไปขึ้นทะเบียนในระบบหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ วันแรกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่นและบ้านม่วงชุม กลุ่มเป้าหมายจาก



ยอด ๒,๐๐๐ คน มียอดไม่ถึงร้อยคน บ้านม่อนปินมี ๔๔ บ้านม่วงชุมมี ๕ คน กระทบและคุณหมอก็คือต้องมาปรับเปลี่ยนแผน เรื่องของสถานการณ์โควิดรักษาหรือทุกวันไม่มีเสาร์อาทิตย์นะครับ เพราะพื้นที่ตำบลม่อนปินประธานศูนย์ ศบค. คือกระทบ รองประธานคือพ่อกำนัน คณะกรรมการคือคุณหมอทั้งสองแห่ง ปลัดอำเภอก็คือท่านธนภุต ไชยสาร และสาธารณสุขหรือทุกวันว่าแนวทางจะเป็นเช่นไร กระทบจึงแนะนำแนวทางว่าทำไมไม่ให้ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ไปลงพื้นที่ลงทะเบียนให้ผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุก็ได้ให้คำถามกลับว่า อสม. ท่านฉีดวัคซีนหรือยัง แต่ อสม. ก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุจึงกล่าวว่าให้ อสม. ไปฉีดวัคซีนก่อนค่อยมาลงทะเบียนให้ผู้สูงอายุใหม่อีกครั้งจึงได้ยกเลิกระบบนี้ไป คณะกรรมการจึงต้องกลับมาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการใหม่อีกครั้ง ความเป็นจริงการให้ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ไปสอบถามนั้นเป็นการกระทำที่ผิด ต้องกล่าวว่ารอบแรกที่วัคซีนเข้ามานั้นมีแค่หลักแสนจึงต้องฉีดให้บุคลากรด่านหน้าก่อนคือ หมอ บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ที่ได้ทำการส่งรายชื่อไปก่อน ประธาน อสม. ด้านล่างด้านบนต้องได้รับการส่งรายชื่อการขอฉีดวัคซีนไปก่อน เมื่อรอบแรกมาถึงกระทบก็บอกว่าให้เสียสละให้บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าท่านใดต้องการฉีดก่อน และให้ผู้ที่มีความต้องการความเสี่ยงสูงสุดฉีดวัคซีนก่อน แต่ อสม. ไม่เข้าใจจึงกล่าวไปว่า อสม. อยากฉีดแต่จำนวนของวัคซีนไม่พอ จึงต้องทำการฉีดให้กลุ่มเสี่ยงก่อนและกลุ่มเสี่ยงที่รองลงมาจากด่านหน้าก็คืออายุ ๖๐ ปีขึ้นไป กับกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้ง ๗ โรคที่จะมารอบนี้แต่รอบแรกสุดวัคซีนซิกก็คือวัคซีนซิโนแวค คือคนอายุไม่ถึง ๖๐ ปี ที่ต้องได้รับการฉีด ตอนที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินมีการตั้งด่านรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ตำบลม่อนปินก็ได้เรียกประชุมศูนย์ ศบค. ในเรื่องของเดือนนี้ทั้งเดือน อาทิตย์ละสองวันให้ไปรณรงค์ใส่หน้ากากร้อยเปอร์เซ็นต์ รณรงค์ให้ใส่หน้ากากได้อาทิตย์เดียว วัคซีนไม่ตรงเป้าหมายจำนวน ๒,๐๐๐ คน ก็ได้ปรับเปลี่ยนแผนในการรณรงค์ให้ใส่หน้ากากให้ไปแจกแผ่นพับประมาณ ๕๐๐ กว่าแผ่นแทน แจกเข้าและเย็นเพื่อรณรงค์ให้คนไปฉีดวัคซีน พอทำแบบนี้ตอนนี้เป้าหมายที่ได้ก็ค่อนข้างดี เพราะสามารถลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พอเสร็จเรียบร้อยแล้วกระทบจึงกล่าวว่าตำบลม่อนปินมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องทำการไปฉีดวัคซีนใช้ขวดใหญ่ได้ยอดเต็ม วันที่ ๗ มิถุนายน จะเริ่มฉีด สาธารณสุขอำเภอบอกว่าตำบลม่อนปินจะต้องไปฉีดวัคซีนใช้ขวดใหญ่ก่อน และให้เว้นระยะห่างไปอีกหนึ่งเดือน กระทบก็ได้สอบถามคุณหมอเหมือนกันว่าระหว่างวัคซีนใช้ขวดใหญ่กับวัคซีนป้องกันโควิดอย่างไหนสำคัญกว่ากัน ครั้งก่อนให้ทำการรณรงค์เรื่องนี้เพราะสำคัญสูงสุดและรณรงค์จนถึงเป้าที่วางไว้แล้วที่จะได้รับการฉีด แต่คำตอบที่ได้กลับมาคือวัคซีนใช้ขวดใหญ่กำลังจะหมดอายุแล้ว แต่ก็ยืนยันว่าจะฉีดจริง ๆ และให้หมู่บ้านประกาศเรียบร้อยแล้วเรื่องของโควิด แผนงานวันที่ ๗ มิถุนายนที่ถูกกำหนดก็บอกว่ามีจุดให้บริการอยู่สองจุด จุดที่หนึ่งศาลเจ้าฝาง จุดที่สององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุน การบริการฉีดวัคซีนกำหนดวันที่ ๗ มิถุนายน ทุกท่านก็เหมือนกับกระทบแอฟฟิเคชั่นไม่พร้อม วัคซีนแอสตราเซนเนก้าก็ไม่มี มีแต่วัคซีนซิโนแวคเพียงตัวเดียว และจะให้ทำยังไงท่านก็ไม่ต่างอะไรกับผมหาซื้อหรือไปมาแต่โควิดกลายเป็นวัคซีนซิโนแวคไม่สามารถรักษาได้แล้ว กระทบคิดไปสองเข็มต้องไปฉีดอีกวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอีกสองเข็ม วัคซีนรอบแรกมาให้บุคลากรด่านหน้าฉีดไม่มีท่านใดฉีดอีก หนังสือส่งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินอีกครั้งว่าท่านใดต้องการที่จะฉีด กระทบจึงได้ไปเป็นตัวแทนในการรับฉีดวัคซีนก่อนเข็มแรก ๒๗ เมษายน เข็มที่สอง ๑๕ พฤษภาคม ก็คือครบตามที่กำหนด วันที่ท่านและ อสม. จะต้องไปฉีดวันที่ ๗ กระทบก็ตอบไม่ได้และเชื่อไม่ได้ว่าวัคซีนจะมาจริงหรือไม่ก็ไม่มีรัฐบาลก็ยังหารอกันเรื่อย ๆ และรอบนี้อำเภอฝางทั้งอำเภอมี ๓๔ คน กระทบเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเผ่าระวัง แอฟฟิเคชั่นหมอพร้อมยกเลิกไม่ต้องลงทะเบียนเนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีแอฟฟิเคชั่นไม่ คำสั่ง ศบค. ไม่เอาแล้ว ให้เป็นคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด กระทบก็พอรู้ว่าให้จังหวัดแต่ละจังหวัดดำเนินการต่อ ตอบไม่ได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ แผนงานที่นายอำเภอเป็นประธานศูนย์ ศบค. อำเภอบอกว่า ก่อนจะทำการฉีดวัคซีนให้ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ทุกท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด พอดำเนินการเสร็จจึงทำการฉีด



วัคซีนให้แก่ประชาชนเป็นนโยบายของท่านนายอำเภอฝางมีประมาณนี้ครับ จึงขอเรียนเรื่องสถานการณ์โควิดการฉีดวัคซีนนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ระเบียบวาระอื่น ๆ ท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ท่านรองปลัดได้เข้าร่วมการประชุมกระผมขอชี้แจงเรื่องเมื่อช่วงเช้ามีประเด็นเรื่องของการทำงานการปฏิบัติงานนะครับ ไม่ได้กล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ใดนะครับ แต่ทางสมาชิกได้มอบหมายงานไปแล้วเรื่องการคัดเลือกประธานสภา ประเด็นคือท่านฟังเข้าร่วมการประชุม ไม่ทราบว่าท่านรองปลัดจะมีแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่รู้ครับ เพราะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกระผมที่จะต้องรับทราบในส่วนนั้น แต่กระผมอยากจะขอความร่วมมือจากท่านในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ท่านไม่เคยไม่อยากจะเข้าร่วมการประชุมเลยนะครับ บางครั้งทางสมาชิกก็อยากจะปรึกษาทางท่าน และบางครั้งก็ได้เรียนปรึกษาทางท่านหัวหน้าสำนักปลัด ท่านนิติกรไป แต่บางครั้งบางเรื่องก็ไม่กระจำงนะครับ อย่างน้อยท่านเป็นถึงหัวหน้าก็อาจจะตัดสินใจได้เด็ดขาดกว่าในการประชุมนะครับ ว่าเราควรจะทำอย่างไร ควรจะเป็นขั้นตอนแบบไหน การดำเนินการต้องเป็นอย่างไร แค่ท่านเข้าร่วมการประชุมและกล่าวว่ารับดำเนินการให้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ ดีกว่าให้เจ้าหน้าที่กล่าวว่ารับไปดูแลและประสานงานให้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่านรองปลัดจะดำเนินการอย่างไรครับ หรือเรื่องนี้มาตลอดเรื่องการเลือกตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน และตำแหน่งรองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน จนกระทั่งทันทันทีได้เดินทางไปขอความกระจ่างจากอำเภอฝางติดตามกระบวนการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อคลายข้อสงสัย และทำให้ถูกต้องตามกระบวนการต่าง ๆ นะครับ ซึ่งบางครั้งกล่าวตามตรงว่าอาจจะข้ามตำแหน่งหน้าที่ไปหรือไม่ครับ ซึ่งท่านสามารถดำเนินการทำได้โดยที่สมาชิกสภาไม่ต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง จริงหรือไม่ครับ ทางสภาแห่งนี้ก็อยากได้ที่ปรึกษาอย่างน้อยก็ขอให้ท่านได้เข้าร่วมการประชุมรับรู้ว่าตอนนี้เกิดปัญหาอะไรบ้าง และหาวิธีว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้ไขไปในทิศทางใด ติดขัดตรงไหน หาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกับท่านนายกบูรณาการการจัดการร่วมกันแบบนี้ดีกว่าหรือไม่ครับ แต่ท่านกลับไม่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการรับรู้รับฟังถึงปัญหาของชาวบ้านผ่านท่านสมาชิก ว่าเกิดปัญหาในด้านใด เกิดความเดือดร้อนหรือไม่ และการดำเนินงานการปฏิบัติงานที่จะให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นก็ต้องมาปรึกษาหารือกันนะครับ เรามีเป้าหมายมีสิ่งที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จเพื่อประชาชนตำบลม่อนปิน แต่ก่อนถึงจุดนั้นมันก็ต้องมีปัญหาและอุปสรรคตลอดนะครับ ทางสมาชิกก็อยากปรึกษารื้อกับทางท่านรองปลัด ท่านนายก ปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะได้การดำเนินงานที่ถูกต้องตามขั้นตอนและถูกต้องตามวิธีการต่าง ๆ กระผมและท่านสมาชิกทุกท่านอาจจะรับตำแหน่งมานาน แต่ก็ไม่ใช่ข้าราชการประจำนะครับ จึงทำอะไรได้ลำบากรับผิดชอบแค่ในเรื่องของทางการเมืองทำงานเกี่ยวกับพี่น้องประชาชน ส่วนเรื่องของเอกสารนั้นท่านและเจ้าหน้าที่รู้หมดทุกเรื่อง และรู้มากกว่าทางสมาชิกสภาแน่นอนครับ กระผมเรียนมาก็จริง แต่ไม่สามารถที่จะรู้ลึกเฉพาะด้านเหมือนท่านที่ทำงานทุกวัน อยู่กับเรื่องของเอกสารขั้นตอน วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทุกวัน กระผมเรียนแต่ไม่ถึงขั้นที่จะได้ลงมือไปปฏิบัติเอง กระผมก็อยากจะฝากท่านด้วย บางครั้งกระผมหารือทางท่านประธานตลอดว่าทำไมท่านรองปลัดถึงไม่เข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่ท่านนั้นทำไมถึงไม่เข้าร่วม กระผมสอบถามถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตลอดนะครับ เพราะว่าอยากได้ที่ปรึกษาที่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนนี้ อยากให้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพราะภารกิจหน้าที่ของทุกคนก็มีเหมือนกัน กระผมเข้าใจว่าท่านและท่านนายกก็งานเยอะ แต่ปัญหาที่ได้นำมาประชุมหารือในแต่ละครั้งนั้น เป็นปัญหาของประชาชนตำบลม่อนปินนะครับ อยากให้ท่านเข้าร่วมหารือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหารือกันนะครับ เพราะบางโครงการที่มี



การรับรองการประชุมไปแล้วก็อาจจะมีการตกลงอีกด้วย ถ้ายังไม่มีมีการแก้ไขปัญหาในส่วนนั้น กระผมอยากให้มีการหารือกันหลากหลายด้าน มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ เข้าร่วมหารือกับท่านนายกและท่านสมาชิกสภาเพื่อหาทางออกร่วมกันในระยะเวลาที่กระผมยังปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้อยู่จนถึงวันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติงาน ทางสมาชิกสภาจะไม่ละทิ้งงานละทิ้งตำแหน่งถึงจะมีงานประจำของแต่ละท่าน แต่ทุกท่านก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของแต่ละท่านตามโครงการของหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับมอบหมายเลยนะครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทรหอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ อยากจะขอชี้แจงเพิ่มเติมจากที่ท่านนายกได้กล่าวเรื่องของกรณีวัดชินนะครับ กระผมก็ได้ทำการรับการฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับ เข็มแรกวันที่ ๘ เมษายน ส่วนเข็มที่สองวันที่ ๓๐ เมษายน สภาพร่างกายก็ปกติดีและยังปกติเหมือนเดิมครับ สมาชิกท่านใดต้องการที่จะไปรับการฉีดวัคซีนสามารถติดต่อสอบถามกระผมได้ครับ เพราะมีข้อแนะนำข้อห้ามสำหรับการฉีดวัคซีนบางส่วนอยู่ แต่ข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอาการตีบแอลกอฮอล์ ขอให้งดการดื่มก่อนวันฉีดหนึ่งวัน พอฉีดวัคซีนเสร็จก็งดการดื่มอีกหนึ่งวันนะครับ ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทรหอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชัยณรงค์ ใจแปง,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ

แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จากที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตเียนนามท่านณัฐพล รินแก้ว ถึงเรื่องของปัญหาทางที่กิจการสภาได้หารือกันเรื่องของการเลือกประธานสภาในเบื้องต้น ณ วันนี้จากที่กระผมได้รับทราบตั้งแต่กระบวนการที่สภาได้หารือ ได้มีตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นว่างอยู่ กระผมรองปลัดก็ได้ทำหน้าที่รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในเบื้องต้น ซึ่งโดยหลักเรื่องของกิจการสภาจะให้ผู้ที่ทำหน้าที่ปลัดรับตำแหน่งเลขานุการสภา เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือแนะนำอธิบายข้อสงสัย ข้อกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งสภาแห่งนี้ก็มีการพิจารณาเลือกตำแหน่งเลขานุการสภามาจากการเลือกของท่านสมาชิก โดยที่ทุกท่านได้พิจารณาไตร่ตรองดูแล้ว จากที่ท่านสอบถามว่า และที่ท่านกล่าวว่ากระผมทำไมไม่ยอมเข้าร่วมประชุม นั้น โดยหลักการแล้วถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกิจการสภา หรือประธานสภาไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโดยพลการ การประชุมสภาโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการพูดคุยหารือการติดตามงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ในหลากหลายเรื่องกระผมไม่ทราบว่าทุกท่านตลอดถึงท่านผู้บริหารในการสื่อสารในการหารือกันในแต่ละเรื่อง ท่านได้ข้อสรุปที่ถูกต้องหรือไม่ ท่านหารือเป็นไปตามหลักการและเหตุผลหรือไม่ เหตุผลในที่นี้รวมถึงเหตุผลในข้อกฎหมายด้วย ซึ่งความเป็นจริงข้อบังคับในการประชุมสภา ก็จะมีเรื่องของกฎกติกาในการหารือกันในที่ประชุมสภาอยู่แล้ว ตัวอย่างเรื่องการประชุมก่อนปิดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ท่านได้ปรึกษาหารือกัน บางอย่างโดยหลักการของการประชุม ข้อบังคับของการประชุมสภา กระผมขอบอกว่าในความคิดเห็นของกระผมไม่ได้บังคับตามนั้น จึงเกิดการเลยเถิดไปหลายเรื่อง อีกประเด็นหนึ่งในการพูดคุยหารือในการซักถามติดตามงานของสมาชิกสภาทุกท่านที่ท่านได้รับโอกาสรับตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่แทนประชาชนกับการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น บางครั้งการสื่อสารของท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าจะคลาดเคลื่อนไปจากเดิมหรือไม่ ก็จริงอยู่ตามที่ท่านกล่าวมาก็ถูก บางท่านรับตำแหน่งมาหนึ่งถึงสองสมัย แต่บางอย่างบางครั้งการประชุมบางเรื่องท่านก็ได้ใช้วิธีการอะลุ่มอล่วย บางครั้งสิ่งที่ควรจะเป็นสาระสำคัญท่านกลับมองข้ามไป เรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีเอกสาร TOR



(Term of reference : TOR) ร่างขอบเขตงาน ประมาณการงานต่าง ๆ บางครั้งท่านไม่ยึดถือปฏิบัติเลยนะ ครับ สิ่งที่ท่านกล่าวว่ากระผมไม่อยากจะเข้าร่วมการประชุมนั้น ในความเป็นจริงแล้วกระผมสามารถทำได้ทุกอย่างตามสามารถที่กระผมสามารถทำได้ และสิ่งที่สำคัญกระผมทำไปด้วยความไม่มีอคติ ไม่ได้มีทิฐิที่ไม่ดีในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้าน กระผมช่วยเหลือตามความสามารถที่มี ซึ่งกระผมขอแจ้งว่าการทำงานต้องช่วย**ประคับประคอง**ช่วยกันทำงานในองค์กรได้ดำเนินการต่อไปแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ก็ต้องอาศัยทั้งในเรื่องของความอดทนทั้งขั้นตอน ระเบียบต่าง ๆ ถึงจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านทั้งหลายได้หารือกันในแต่ละครั้ง เพราะงบประมาณที่ส่งให้มาใช้มันคืองบประมาณที่มาจากภาษีต่าง ๆ เพราะฉะนั้นการใช้เงินต่าง ๆ จะทำได้ตั้งใจ ทำผิดวัตถุประสงค์ไปเรื่อย ๆ คงเป็นไปได้ไม่ได้ ถ้าเกิดปัญหาตามมาใครจะรับผิดชอบ มีระเบียบ มีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนไป บางเรื่องท่านนายกอาจจะได้รับเลือกได้รับการสนับสนุนให้มาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ท่านก็ต้องรับฟังเรื่องจากท่านสมาชิกที่ได้สอบถามให้ได้ขับเคลื่อนไปสู่ภาคประชาชนให้มากที่สุด เพราะท่านนายกทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนตำบลทุกคน วันหนึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ท่านนายกก็ต้องรับฟังและตอบคำถาม ประเด็นไหนที่ไม่สามารถตอบแทนเจ้าของแผนงานได้ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของงานเท่านั้น ผู้บริหารก็ต้องขออนุญาตทางท่านประธานเป็นกรณีพิเศษไป บางเรื่องแบบแผนก็ต้องร่างและคงไว้ตามแบบแผนนั้น ในส่วนประเด็นการเปลี่ยนแปลงการเลือกตำแหน่งประธานสภา รวมถึงตำแหน่งรองประธานสภา ในเบื้องต้นสภาได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่จำนวนสามท่านดำเนินการ นางสาววิญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ ในเมื่อตัดสินใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ปรึกษาทางหน่วยงานอื่น ได้สอบถามไปยังหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางอำเภอฝางเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมจึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากงานที่ได้รับมอบหมายจากกิจการสภาครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน และท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ได้ชี้แจงและตอบประเด็นข้อซักถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหารือแล้ว กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมดำเนินการประชุมในสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม

- ๑๖.๐๐ น.

(นายสุทธิพร สุภา)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายบุญมา เรือนคำจันทร์) (นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ ๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ ๖

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุทธิพร สุภา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ในวันที่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)
(นายสมนึก จันทร์หอม)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น